



เป็นการเอาแนวความคิด และลวดลายอันอ่อนช้อยงดงามทางด้านศิลปะไทย มาผสมผสานสร้างรูปแบบสัญลักษณ์ขึ้น เพื่อให้สื่อความหมายภาพลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด ซึ่งปรากฏว่าสัญลักษณ์ของการบินไทยนี้ มีส่วนคล้ายคลึงกับกลีบดอกกล้วยไม้หรือกลีบดอกกุหลาบ อันถือว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติที่งดงามได้โดยบังเอิญ และไม่เพียงเท่านั้น สัญลักษณ์ดังกล่าว ยังมีส่วนคล้ายคลึงกับใบเสมา ซึ่งเป็นศาสนวัตถุของชาติที่สำคัญ และพบเห็นอยู่เป็นประจำอีกด้วย

สีและความหมาย

- สีเหลืองทอง** : สื่อความหมายของศิลปะไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา อันได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสีทอง ตามวิถาวาอาราม
- สีชมพูและสีม่วง** : สื่อความหมายของภาพลักษณ์ที่คุ้นตาทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ที่มักพบเห็น 2 สี ดังกล่าว จากลายผ้าไหมไทย และสีของดอกกล้วยไม้

ดังนั้น สัญลักษณ์ของการบินไทย ซึ่งประกอบขึ้นด้วยลวดลาย และสีต้นแบบไทย จึงสามารถแสดงเอกภาพ บ่งบอกลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น

สัญลักษณ์การบินไทย



2503-2518

2518-2548

2548-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของการบินไทยเกิดจากการเอาแนวความคิด และลวดลายอันอ่อนช้อยงดงามทางด้านศิลปะไทย มาผสมผสานสร้างรูปแบบขึ้น เพื่อให้สื่อความหมายภาพลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 สัญลักษณ์ของการบินไทย เริ่มต้นที่รูปลักษณะของตัวละครรำ (The Dancing Man) เรื่อยมาจนถึงปี 2518 ซึ่งเป็นปีที่การบินไทย เริ่มมีการขยายเส้นทางไปสู่ ภูมิภาคเป็นครั้งแรก จึงได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์มาเป็นรูปลักษณะที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ คือ ลายเส้นอันมีส่วนคล้ายคลึงกับกลีบดอกกรัก ซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ที่งดงาม และใบเสมา ซึ่งเป็นศาสนวัตถุของชาติที่สำคัญ และพบเห็นได้เป็นประจำ โดยการใช้สีที่มีความหมายและเป็นสีประจำ บริษัทฯ คือ สีม่วง สีเหลืองทอง และสีชมพู

ปี 2548 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทการบินไทยฯ สัญลักษณ์ของการบินไทย จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีชีวิตชีวมมากขึ้น โดยเน้นสีที่เด่นชัด แต่ขณะเดียวกัน ยังคงอยู่ในโทนสีเดิม ที่สื่อความหมายของบริษัทฯ และเป็นองค์ประกอบของคุณสมบัติในความเป็นไทย นั่นคือ สีม่วง ซึ่งแสดงถึง ความสดใหม่ ทันสมัย และยังเป็นสีของดอกกล้วยไม้ สีเหลืองทอง สื่อความหมายของ ศิลปะไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา ดังเช่น ความระยิบระยับของสีทองตามวัดวาอาราม และ สีชมพูสด ที่มักพบเห็นจากลายผ้าไหมไทย พร้อมด้วยชื่อไทย (THAI) ที่ติดกับสัญลักษณ์นั้น ได้ใช้ตัวอักษรพิเศษ ที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการบินไทยโดยเฉพาะ อ่อนช้อยและแสดงถึงความเป็นไทย โดยปรับให้ตัวอักษรเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากันทั้งหมด เพื่อแสดงความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัทฯ